



โครงการ หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก



ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดความรู้อย่างเข้าใจเกี่ยวกับกรดัดแยกกล่องเครื่องดื่มมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี แล้ว โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศมาโดยตลอด บริษัท เติตตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนโครงการคือ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางกมลยา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เติตตรา

คุณทราบหรือไม่ในวันนี้ “กล่องเครื่องดื่ม” ซึ่งทำมาจากกระดาษที่ถูกเคลือบด้วยพลาสติก และอลูมิเนียมพอลิเอทเธนบาง ที่ฉีกฉีกกันจนร้าว กันถึง 6 ชั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเก็บรักษาเครื่องดื่มที่อยูข้างในให้สดใหม่เท่านั้น แต่ “กล่องเครื่องดื่ม” ที่บริโภคแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลเป็น “แผ่นหลังคา” ได้

บริษัท เติตตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อตระหนักถึงปัญหาและควมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม



แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินั้นเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกันในการผลักดันให้เกิดการรวบรวม และคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างเป็นระบบ สามารถนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนจรรยาบรรณให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และสนับสนุนให้มีการตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม ขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ 2 ปีที่ได้ดำเนินโครงการฯ เราได้จัดส่งแผ่นหลังคาความถี่ สิ้นเกือบ 38,000 แผ่นให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่พื้นที่ประสบภัยและมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้แผ่นหลังคาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการติดตั้ง หลังคาเขียวในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยบ้านแห่ จังหวัดอ่างทอง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นต้น”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการฯ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม ใจผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมมือกันลดปริมาณขยะและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โครงการหลังคาเขียวฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นพลังของกลุ่มผู้บริโภคที่มีจิตอาสา โดยดูได้จากปริมาณกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ได้รับบริจาคเพิ่มมากขึ้น



และการที่โครงการฯ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนร้านค้าทั่วไปที่มาร่วมสมัครเป็น “อาสาหลังคาเขียวฯ” ด้วยจิตอาสาซึ่งกลุ่มอาสาฯ เหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยจำนวนของ “อาสาหลังคาเขียวฯ” ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการฯ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ เต็ดตรา แพ็ค เล็งเห็นว่า สิ่งสำคัญของการทำกิจกรรมอาสา คือ การร่วมแรงร่วมใจ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “อาสาสมาแชร์” ซึ่งเปิดโอกาสให้เหล่าอาสาหลังคาเขียวฯ จากที่ต่าง ๆ ได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการจัดการ ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ

ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร เขกัรับเชิญในกิจกรรมอาสาสมาแชร์ ปี 2 กล่าวว่า “ได้มาร่วมกิจกรรม อาสาสมาแชร์ ปี 2 นี้ทำให้รู้ว่า จิตอาสาของคนไทยเป็นของคู่กันจริงๆ ครับ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือแล้ว คนไทยไม่

เคยทิ้งกันเลยครับ สำหรับโครงการหลังคาเขียวฯ สิ่งที่น่าเป็นและมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มกำลังในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อการนำไปผลิตหลังคาเขียวฯ และสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทำให้ผมรู้ว่าเครือข่ายอาสาหลังคาเขียวฯ เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนและเหนียวแน่นจริงๆ ulyอดมากครับ”

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแรงร่วมใจบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิลผลิตเป็น “แผ่นหลังคา” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยสามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว ไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร. 0 2752 8575 หรือเว็บไซต์ www.greenroof.in.th หรือร่วมเป็นแฟนเพจใน www.facebook.com/thaigreenroof

